



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๙๔

ที่ พม ๐๖๐๒ (คพ)/ว๑๘๘๑

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ

ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรียน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยกำหนดประเด็นควบคุมภายในเกี่ยวกับภารกิจของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้การรับสวัสดิการหรือรับสิทธิประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนกับระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอความร่วมมือท่านดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมอบหมายให้นางสาวนภัสนันท์ ชัยชาญ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๙๔ หรือ ๐๘ ๒๑๘๓ ๖๘๐๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายศราวุธ มูลโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แนวทางการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการ
ที่อยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๑. กรณีผู้บริกรมีบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ตรวจสอบการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของผู้ใช้บริการทุกราย โดยนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ ตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เข้าถึงทาง <https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home> ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

กรณีผู้บริกรไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้ใช้บริการ หากผู้บริกรได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตรวจสอบการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

๒. กรณีตรวจสอบสิทธิแล้ว พบว่า ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ขอให้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามภูมิลำเนาของผู้ใช้บริการ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี จนถึงปัจจุบัน และขอให้ อปท. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐของบุคคลดังกล่าว หากพบข้อมูลการรับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ สามารถดำเนินการตามระเบียบการรับสิทธิสวัสดิการสังคม

๓. กรณีผู้บริกรสิ้นสุดการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ขอให้มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้บริการ แจ้งให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อวันที่วัน/เดือน/ปี และได้สิ้นสุดการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตแล้ว ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี เป็นต้นไป เนื่องจาก (โปรดระบุสาเหตุ) จึงขอให้ อปท. พิจารณาดำเนินการให้ผู้บริกรได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. กรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีแผนนำส่งผู้บริกรเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ขอให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานนำส่งผู้บริกร ดำเนินการตรวจสอบการรับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ หากพบว่า ผู้บริกรได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ ให้จัดทำหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแจ้งให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้บริกรในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตั้งแต่วัน/เดือน/ปี เป็นต้นไป ตามระเบียบการรับสิทธิสวัสดิการสังคม